

6

XÂY MỘNG THIÊN THAI

Trí tưởng tượng phong phú rất có ích cho chúng ta. Nó đưa những hình ảnh, âm thanh bình thường mà ta kinh nghiệm mỗi ngày, vào mơ tưởng không giới hạn vô cùng tận. óc tưởng tượng cho ta đầy đủ cảm giác kích thích, vui, buồn, hứng tình, mơ mộng, lãng mạn, phấn khởi, vân vân. Thật vô số ảo giác mà trí tưởng tượng có thể mang lại cho con người trần tục như chúng ta.

Chúng ta tưởng tượng về một chiếc xe mới toanh, một biệt thự lấp lánh đèn, một du thuyền trang bị đầy đủ, để chúng ta có thể lướt sóng tới hòn đảo của riêng mình ngoài

biển xanh lơ lộng gió, và lẽ đương nhiên chúng ta không cần phải đi làm. Ngủ dậy, ăn sáng, bơi lội thảnh thơi ngoài bãi một chút, rồi nằm phơi nắng trên bãi cát mịn trắng, làm tình, và ngủ yên bình dưới vòm trời đầy sao. Ta sống chỉ để xây mộng thiên thai. Ôi! Trí tưởng tượng thật tuyệt vời.

Sự tưởng tượng tạo các tâm ảnh khác nhau, mà phần lớn là dựa vào phái tính của từng người. Phái nam hay mơ mộng mình có quyền năng trong ái tình. Ngược lại, phái nữ thường thấy mình yếu đuối trong những mối tình tưởng tượng. Cũng có đấng mày râu mơ màng thấy mình thụ động trong một cuộc tình hoàn toàn do “nàng” chủ động. Tôi cũng có bạn gái hay tưởng tượng mình rất hoạt bát trong lãnh vực tình dục, sẵn sàng đề “chàng” ra để làm tình cho thỏa thích. Tôi xin lưu ý bạn đọc là những người ngoại lệ không hẳn là đàn ông yếu đuối, xanh xao như thư sinh, hay là phụ nữ khoẻ mạnh như cán bộ cộng sản... cái. Một số đàn ông râu ria xồm xoàm, thành công vượt bậc trong lãnh vực thương mại, kỹ nghệ lại rất thích bị xem như con mèo con, thềm để cho phụ

nữ hành hạ mình như nô lệ khi làm tình. Còn phụ nữ thì có người bên ngoài tuy nhỏ bé, lúc nào cũng tỏ vẻ e thẹn, ấy chính cô nàng lại có thể tưởng tượng mình là con cọp...cái, làm tình như quần thảo với nai tơ...đàn ông, bắt nai phải chịu lệnh bà. Ý tôi muốn nói là đừng nên suy diễn về một người nào đó dựa vào bề ngoài của họ.

Tâm ảnh chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nó không thể nào hại ai được cả, vì nó chỉ nằm trong đầu của kẻ tưởng tượng.

Tuy nhiên, có điều này tôi xin lưu ý bạn, là đừng nên tưởng tượng mình trong khung cảnh ái tình với một người nào đó không phải là vợ hay chồng của mình. Làm như vậy không tốt cho hạnh phúc vợ chồng. Nếu bạn không thích ở với người mình đang sống thì tại sao lại phải tiếp tục cuộc sống gượng ép đó? Hãy dứt khoát và giải quyết tình trạng vợ chồng không còn hòa thuận nhau. Có yêu thương ai khác thì ít nhất cũng phải dứt khoát với người mình đang sống, rồi muốn làm gì thì làm, chứ đừng ngoại tình, bằng thể xác hay bằng sự tưởng tượng.

Còn điều này nữa. Đó là đừng tưởng tượng cảnh làm tình tập thể, như là trường hợp vợ chồng bạn trao đổi bạn tình với một (hay nhiều) cặp khác (người Mỹ cũng như người Tây lúc trước hay làm cái trò kỳ cục này — lạc thú mới lạ cho riêng mình là điều họ luôn đi tìm, thành thử họ thí nghiệm đủ thứ, quên bằng hạnh phúc riêng tư với người mình yêu mới chính là điều đáng quý). Tôi tin ở sự chung thủy vợ chồng khi hai người còn yêu nhau.

Tưởng tượng hữu ích là xây dựng tâm ảnh trong đó có bạn và người bạn đang chung sống. Hãy tưởng tượng hai vợ chồng bạn trong một khung cảnh hữu tình nào đó, rất kích thích về mặt tình cảm, tình dục, hay tâm lý.

Điều đó không thể nào xấu được. Bạn tận dụng khả năng tưởng tượng của mình để khơi dậy lửa tình có thể không còn trong liên hệ vợ chồng. Những gì kích thích bạn trong tâm ảnh, bạn có thể trình bày lại cho người tình biết, để hai người chia sẻ và tìm cách thỏa mãn nhau trong đời sống thực tế. Những gì

mà bạn không thích, bạn cũng nên nói cho chồng hay vợ rõ. Chung quy thì hạnh phúc gia đình sẽ gia tăng nếu vợ chồng biết chia sẻ vui buồn với nhau.

Có phụ nữ thích tưởng tượng mình bị chồng đánh đòn vào mông. Nếu bạn nghĩ chồng không phải là thứ đàn ông có thể thích vờn giỡn đánh đòn vào mông vợ, thì bạn hãy cứ ráng tưởng tượng mạnh hơn, cho tâm ảnh hiện rõ hơn. Cũng như bắp thịt của con người, cứng cáp hơn nếu được sử dụng thường xuyên hơn, tâm ảnh sẽ mỗi lúc một rõ rệt hơn, nếu bạn cố gắng tập trung sự tưởng tượng. Bạn nữ cứ nghĩ chồng mình là loại đàn ông có thể đánh đòn vào mông vợ. Con người phản ứng ra sao trong mỗi trường hợp thường khó mà lường trước được. Một người bề ngoài đạo mạo, nghiêm chỉnh lại có thể có những ao ước dâm loạn ở trong đầu. Bạn cứ việc tưởng tượng là chồng bạn đang có những ý tưởng tình dục táo bạo trong đầu, và chàng đôi lúc cũng ước muốn được “nựng” bạn một cách rất ư là “dâm dục.” Bạn không bắt buộc phải cho chàng biết muốn ao ước gì (ngoại trừ bạn không giữ được và muốn “trút bầu tâm sự”).

Bạn cứ việc tưởng tượng cho thỏa thích và chàng sẽ không bao giờ biết được thế giới bí mật trong đầu của bạn.

Ngược lại, bạn cũng sẽ không biết được thế giới ảo tưởng bí mật trong đầu chàng. Chàng có thể tưởng tượng những màn ái ân mà trong đó bạn đóng nhiều vai độc đáo, chỉ chuyên làm cho chàng sung sướng, thỏa mãn tột cùng.

Có rất nhiều đàn ông tưởng tượng họ làm tình với người đàn bà mạnh bạo hơn họ, ra lệnh họ phải phục dịch ái tình, phải làm đủ thứ, bất cứ việc gì để sung sướng nàng. Cũng có một số vị mày râu tưởng tượng cảnh vợ bắt họ phải tụt quần để nàng đét roi vào đôi mông trắng, như mẹ đánh con. Họ thích “bị” roi vọt vào mông lắm đấy, không phải tôi nói giỡn đâu.

Về phía phụ nữ, có rất nhiều “nàng” mong có quyền ra lệnh cho “chàng” phải phục vụ ái tình cho mình, phải làm những gì nàng muốn. Phụ nữ có người dùng ảo tưởng mình có quyền lực trong ái tình để giúp họ hứng tình (quyền lực có khả năng thúc đẩy người

ta mạnh dạn hơn). Họ thích tưởng tượng mình có quyền hơn chồng và có thể bắt “chàng” phải hầu hạ thân thể ngọc ngà. Nên nhớ đây chỉ là những gì nàng mong ước trong đầu, chứ chưa xảy ra trong thực tế.

Đàn ông cũng có người mơ tưởng mình hoàn toàn có quyền sai khiến người đàn bà khi họ làm tình. Họ thường tưởng tượng mình là một ông hoàng tình dục, bắt vợ là nàng tì nữ phải làm nhiều trò chơi ái tình cho ông hoàng được thỏa mãn. Họ cảm thấy mình có sức mạnh hơn khi có cô nô lệ ái tình sẵn sàng làm cho “ngài” hài lòng.

Có phụ nữ thích được chồng cù lét hay làm cho nhột, mỗi khi hai người đè nhau vì tiếng gọi của ái tình. Cô ta hay tưởng tượng mình bị chàng làm nhột, và nàng cảm thấy kích thích vì không thể tự chủ được cơ thể của mình. Thế nhưng nàng không bao giờ dám nói cho chồng biết ý thích hằng mơ ước, thành thử chàng không hề nghĩ vợ mình ưa bị cù lét.

Tôi cũng từng biết một người chồng thích quỳ gối dưới chân vợ, sẵn sàng đợi lệnh bà.

Ông tưởng tượng trường hợp đó thường xuyên, nhưng không dám hó hé cho vợ hay, sợ nàng nghĩ ông ta hèn yếu. Người đàn ông này là một nghệ sĩ nổi tiếng, đẹp trai, lại to lớn. Trong lúc tâm sự với tôi nhân có chuyện buồn, ông để cho tôi biết mơ ước của ông. Tôi đã khuyên ông ta nên nói thẳng cho vợ biết những gì ông đã nói cho tôi nghe, nếu ông ta muốn, vì có thể thổ lộ như vậy sẽ cho ông ta hứng tình hơn. Còn không muốn nói, thì ông cũng cứ giữ sự tưởng tượng đó cho riêng ông, không bắt buộc phải cho vợ biết. Làm sao cũng được, tùy ở ông ta.

Tôi có thể kể cho bạn nghe nhiều chuyện tưởng tượng tình dục, nghe mệt nghỉ. Tuy nhiên, bạn không bắt buộc phải tưởng tượng giống như những người khác. Bạn hãy xây mộng ái tình thiên thai cho riêng mình. Bạn biết chính mình khao khát những món ăn ái tình như thế nào, cần được sung sướng ra sao. Trí tưởng tượng giúp cho bạn thỏa mãn phần nào đòi hỏi sinh lý. Hãy vận dụng tối đa khả năng tưởng tượng của bạn.

Giống như một bắp thịt, càng được dùng

nhiều trí tưởng tượng càng mạnh hơn, tâm ảnh càng được phong phú, biến chuyển lạ kỳ hơn.

Cái hay của sự tưởng tượng là hình ảnh trong đầu có thể thay đổi liên tục, không bắt buộc phải lúc nào cũng giống nhau. Ngày hôm nay bạn có thể là một ông/bà độc tài hung ác, bắt con vợ/thằng chồng phải làm nhiều trò ái tình kỳ quặc. Ngay ngày hôm sau bạn có thể trở thành một con môi tình dục yếu đuối (nhưng rất hấp dẫn sếch-xy) trước con mắt thèm thuồng đầy dâm tà của bà vợ hay ông chồng. Nếu quyền lực hay sự yếu đuối kích thích tình dục trong bạn, thì bạn có thể chỉ tưởng tượng một thứ thôi, không cần phải thay đổi nếu không muốn.

Sự tưởng tượng dễ thực hiện, vui thú, không hại ai, lại thêm gia vị mặn nồng cho cuộc sống tình dục tuyệt vời của vợ chồng.

Nên nhớ là mọi chuyện đều có thể xảy ra trong trí tưởng tượng.